



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
29 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thailandplus, innnews, tnnthailand, nationtv.)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ชมบุชในกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ไตร่ตรองพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563 และการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานของ สร.

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แจกผลผ่านคิวอาร์โค้ด ภายใน 1-2 วัน พร้อมชมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพของสร. ตั้งแต่ 28 - 31 ก.ค. 2563 ขณะนี้ตรวจไปแล้ว 160 ราย และแม้ว่าจะตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่ต้องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเวลาที่ต้องไปในที่ชุมชน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ และใช้ช้อนกลางส่วนตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน, สยามรัฐ)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ผู้ติดเชื้อที่พบยังเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งไทยยังคงเข้มขันการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค โดยนำเข้าสู่ระบบการกักตัว 14 วันในสถานที่ควบคุมป้องกันโรคที่รัฐจัดให้และตรวจหาเชื้อ ทำให้นำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความมั่นใจให้คนในประเทศว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ สำหรับประชาชน ขอให้เข้มมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก เมื่อแหวะพักในจุดพักรถ สวมหน้ากาก ตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงจุดที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่น และลงทะเบียน เข้า-ออก แอปฯ ไทยชนะทุกครั้ง

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ที่วิวกู๋ช่อง

-ศบค.แถลงสถานการณ์ประจำวัน ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 รายในสถานที่กักตัวของรัฐ เป็นทหารไทยอายุ 22 ปี และ 25 ปี เดินทางมาจากสหรัฐฯฯ หลังฝึกที่ฐานทัพอากาศวาย ถึงไทยวันที่ 22 ก.ค. เป็นเที่ยวบินร่วมกับผู้พลียันยันก่อนหน้า 6 ราย เข้าพักในสถานที่กักตัวของรัฐที่ จ.ชลบุรี ตรวจพบเมื่อวันที่ 26 ก.ค. และเข้ารับการรักษาในรพ.ในกทม. โดยมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และถ่ายเหลวผู้ป่วยสะสม 3,297 ราย หายป่วยสะสม 3,111 ราย ยังรักษา 128 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย ส่วนวันที่ 28 ก.ค. มีผู้เดินทางกลับประเทศไทย 331 ราย จากเกาหลีใต้ 97 ราย, สหรัฐอเมริกา 234 ราย วันที่ 29 ก.ค. จะมีผู้เดินทางกลับประเทศไทย 667 ราย แบ่งเป็น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 182 ราย ฟิลิปปินส์ 50 ราย ญี่ปุ่น 193 ราย ตุรกี 162 ราย และเวียดนาม 80 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1

-ข้อมูลระหว่าง 1-15 ก.ค. 2563 มีเที่ยวบินเข้า-ออก 3,205 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 214 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 174,912 คนเฉลี่ยวันละ 11,661 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 85,758 คน ผู้โดยสารขาออก 89,154 คน AOT มีมาตรการสำหรับผู้โดยสาร 6 สนามบินแบบ Transport New Normal และย้ำมาตรการด้านสุขอนามัยและความสะอาดสูงสุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. ได้ทำเรื่องขอคลายล็อก social distancing เพื่อให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ปกติ เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศดีขึ้น โดยจะพิจารณาจากกลุ่มจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาแล้ว 90 วัน ซึ่งครบทุกจังหวัดแล้ว และเสนอให้ ศบค.ชุดเล็ก พิจารณาแล้ว คาดว่าจะเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาได้ภายในสัปดาห์นี้

ประเด็นผลกระทบ

1.ค่าตอบแทนอสม.ช่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, tnnthailand)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สร. กล่าวถึงกรณีเครือข่าย อสม.จะยื่นหนังสือเรียกร้องให้จ่ายค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยกรณีร่วมมือควบคุมป้องกันโควิด-19 อัตรา 500 บาท นาน 19 เดือน หลังมีรายงานว่าสภาพพัฒนา จะลดเหลือ 7 เดือนว่า ในวันที่ 29 ก.ค. จะมารับหนังสือจากเครือข่ายอสม.ด้วยตัวเองที่หน้าทำเนียบรัฐบาล โดยเรื่องนี้จะมีการหารือในครม.อยู่แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, สปริงนิวส์)

-นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข่าวสภาพพัฒนา จะลดค่าตอบแทน อสม. เหลือ 6 เดือน ว่า แม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มากแต่กระทบกับขวัญกำลังใจของ อสม. ขอสนับสนุนรมว.สร. ที่ผลักดันการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ อสม.ตามที่ได้

ประเด็นข่าว

รับปากไว้ และพร้อมที่จะให้ตัดงบประมาณของสธ.ในส่วนอื่นๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าตอบแทนของ อสม. 19 เดือน และขอเป็นกำลังใจให้กับประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ที่จะเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 ก.ค.นี้

2.มาตรการคุมเข้มจัดคอนเสิร์ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, tnnthailand)

-ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช ชี้แจงกรณีคอนเสิร์ต "เจนนี ได้หมดถ้าสดชื่น" ที่ผู้ชมเบียดเสียด ไม่สวมหน้ากากอนามัย ว่า คกก.โรคติดต่อจังหวัด ได้กำกับให้ดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตของ ศบค. โดยทุกวันจะมี อสม. วันละ 15 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ และอปพร. คัดกรองผู้เข้าชม แต่เนื่องจากคอนเสิร์ตใกล้จะเลิกและยังมีคนรออยู่จำนวนมาก ผู้จัดเลยเปิดให้เข้าฟรี ซึ่งทางอำเภอยอมรับว่าดูแลไม่ทั่วถึง หลังเกิดเหตุการณ์ในวันรุ่งขึ้นได้ลงพื้นที่ทันทีและกำชับว่าการจัดงานครั้งต่อไปให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะต้องหยุดพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สปริงนิวส์, จส.100, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, tnnthailand, nationtv, Thebangkokinsight, innnews)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ประชาชนระมัดระวังตัวเอง เพราะหลายครั้งที่มีการผ่อนคลายมาตรการแล้ว ประชาชนไม่สวมหน้ากาก โดยกรณีการจัดแสดงดนตรีเมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ไม่มีการเว้นระยะห่าง ได้แจ้งผู้ว่าฯ ตรวจสอบแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, สปริงนิวส์sanook, kapook, workpointtoday, จส.100, tnnthailand, innnews, thaiPBS, สำนักข่าวไทย)

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ มหาดไทย สั่ง ผวจ.ทั่วประเทศ คุมเข้มจัดคอนเสิร์ต เกรงครัดมาตรการป้องกันโควิด 19 พบไม่ทำตามข้อกำหนด ต้องรายงานให้ทราบในพื้นที่

3.ความกังวลต่อการระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก คาดว่าวันที่ 30 ก.ค. จะเกิน 17 ล้านคน ที่น่าห่วงคืออินโดนีเซียซึ่งเกิน 100,000 คนไปแล้ว ส่วนกลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮองกง และสิงคโปร์ ก็ยังไม่ดีขึ้น ถ้ายังให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศก็มียอดสูงมากที่จะทำให้เกิดการระบาดซ้ำ ควรเว้นไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน แล้วค่อยประเมินสถานการณ์อีกที และแม้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะสำคัญ แต่หากที่ที่จะต้องไปยังเป็นแหล่งระบาดหนักก็ควรพิจารณาเลื่อนไปก่อน และอีก 7 วัน หากไทยติดเชื้อเพิ่มไม่เกิน 27 คน กราฟการระบาดของไทยจะแตะเส้น 2% ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 อดทนอดกลั้น อดออม ยืนบนขาตนเอง ลดการพึ่งพาต่างชาติ อยู่อย่างพอเพียง คือหนทางเดียวที่จะช่วยให้ประเทศรอดพ้นวิกฤติครั้งนี้

4.พระไทยในอเมริกาติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันทสโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพยวดยาน เปิดเผยว่า พระสงฆ์ที่อาพาธโรคโควิด-19 เป็นพระสงฆ์วัดไทยลาสเวกัส 3 รูป จากพระสงฆ์ที่จำพรรษาทั้งสิ้น 5 รูป โดยได้เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 13 ก.ค. พบพระสงฆ์ 3 รูป ติดเชื้อ โดย 2 รูป รักษาตัวในรพ. อีก 1 รูป อาการไม่รุนแรงจึงกักตัวที่วัด ส่วนพระมหานรินทร์ นรินทร์ เจ้าอาวาส และพระลูกวัดอีก 1 รูป ไม่พบการติดเชื้อ แต่ได้แยกกักตัวในพื้นที่เฉพาะเช่นกัน ซึ่งตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดวัดไม่ได้รับกิจนิมนต์ จึงไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดส่งชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับพระสงฆ์วัดไทยลาสเวกัสแล้ว และติดตามอาการอาพาธอย่างใกล้ชิด

5.แรงงานในอุซเบกฯ ติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายเชิดเกียรติ อัดถาวร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษก ก.การต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เผยแพร่คำเตือนถึงคนไทยและแรงงานไทยในอุซเบกิสถาน เนื่องจากทราบว่ามียางคนกำลังวางแผนประท้วงเพื่อกดดันให้ได้กลับไทยเร็วขึ้น เนื่องจากมีแรงงานไทยตรวจพบเชื้อ 27 คน ทำให้กลุ่มแรงงานไทยวิตกกังวล ทั้งนี้ แรงงานที่ติดเชื้อถูกแยกกักตัวและดูแลรักษาตามมาตรการสาธารณสุขของอุซเบกิสถานแล้ว จึงขอให้แรงงานไทยอดทนและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, xinhua, thebangkokinsight, tnnthailand, nationtv)

-WHO จะประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อประเมินสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 ก.ค.นี้

-**สหรัฐฯ** นายโรเบิร์ต โอ ไบรอัน ที่ปรึกษาของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด 19 ขณะนี้อยู่ระหว่างการกักบริเวณ โดยมีอาการป่วยไม่มาก ส่วน บ.โมเตอร์นา และบ.ไฟเซอร์ ของสหรัฐฯ และบ.ไบออนเทค ของเยอรมนี ได้ประกาศเริ่มทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับอาสาสมัครราว 30,000 คนใน 120 สถานที่ทั่วโลก ถ้าประสบผลสำเร็จจะขอใบอนุญาตผลิตวัคซีนได้ในเดือน ต.ค. โดยผลิตได้ 100 ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ และ 1,300 ล้านโดสภายในสิ้นปี 2564-

ประเด็นข่าว

-**ไต้หวัน** กำลังสอบสวนกรณีทางการไทยพบแรงงานชายไทย 1 คน เดินทางมาจากไต้หวัน โดยเร่งตรวจผู้ติดต่อสัมผัสกับชายไทยคนดังกล่าวกว่า 180 คน และยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 5 ราย ทั้งหมดเดินทางกลับจากต่างประเทศ รวมผู้ติดเชื้อ 467 ราย เสียชีวิต 7 ราย

-**จีน** ผู้ป่วยโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนที่พบในเมืองต้าเหลียน ได้แพร่เชื้อไปยังหลายมณฑล ทำให้ต้องใช้มาตรการจำกัดทางสังคมครั้งใหม่

-**อังกฤษ** มีแผนลดเวลากักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน เพื่อไม่ให้แผนท่องเที่ยววันหยุดฤดูร้อนของประชาชนได้รับผลกระทบ

-**เวียดนาม** สั่งปิดเมืองดานัง 14 วัน พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเป็น 14 คน ด้านนักวิทยาศาสตร์เห็นว่าไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกับที่เคยระบาดก่อนหน้านี้ เนื่องจากติดต่อได้ง่ายกว่าเดิม

-**บราซิล** จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 614 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมง รวมเสียชีวิต 87,618 ราย

-**เกาหลีเหนือ** เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการเฝ้าระวัง หลังผู้ลักลอบข้ามพรมแดนมาจากเกาหลีใต้มีอาการเข้าข่าย

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 16,659,409 ราย เสียชีวิต 655,853 ราย หายป่วยแล้ว 10,253,211 ราย โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ 24 ของโลก และประเทศแรกในอาเซียนที่มีผู้ติดเชื้อเกินแสนราย คือ 100,303 ราย

ถวายพระพรในหลวง ร.10

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขาธุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ปลอยโค นก และปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ท่าวาสุกรี จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานสงฆ์

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรอมว.กลาโหม พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

คลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตบฯ บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง เป็นเงิน 74,397,720 บาท และขยายผลพบอีก 63 แห่ง เป็นเงินกว่า 2,473,600 บาท ว่า ในส่วนของคลินิก 18 แห่ง มีการส่งดำเนินคดีแล้ว และสอบขยายผลเพิ่มเติม 63 แห่ง ซึ่ง กก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่งสรุปความคืบหน้าเพื่อแถลงวันที่ 29 ก.ค.นี้

ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำน้อยกว่า 8 แก้วต่อวัน อาจเกิดภาวะขาดน้ำ อาการคือ ชีพจรเต้นเร็วกว่า 120 ครั้ง/นาที ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่า เป็นลมง่าย หมดสติ มีภาวะสับสน เยื่อปากแห้ง ความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลงมาก ระยะแรกจะมีปริมาณปัสสาวะปกติ จนกระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้ายทำให้หัวใจล้มเหลวและไตวาย ทั้งนี้ ในผู้สูงอายุมักพบได้ง่ายเนื่องจากมวลกล้ามเนื้อลดลงทำให้น้ำในร่างกายของผู้สูงอายุลดลงและการตอบสนองต่อความกระหายน้ำลดลงทำให้ดื่มน้ำน้อย ประกอบกับความเสื่อมของร่างกายทำให้ดื่มน้ำน้อยลงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ชี้แจงผู้ป่วยติดเชื้อขอความช่วยเหลือ

สื่อที่นำเสนอ หนังสือที่ นร 0032/3092

-สจ.นครปฐมราย งานข้อเท็จจริงกรณี นายพิทักษ์ เจนทาง ผู้ป่วยพิการติดเชื้อ แจ้งขอความช่วยเหลือมาที่เพจกระทรวงสาธารณสุขว่า รพ.ไม่ออกเยี่ยมอาการตั้งแต่ต้นปี โดยได้รับแจ้งจากสสอ.กำแพงแสนว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงติดเชื้อประมาณ 10 ปี เจ้าหน้าที่รพ.สต.สิทธิชัยวิศาลได้ติดตามเยี่ยมและจ่ายยารักษาโรคเรื้อรังเดือนละครั้ง มีการบันทึกเยี่ยมในแฟ้มบุคคลของผู้ป่วยชัดเจน และในช่วงเดือนมี.ค. - เม.ย. 2563 ซึ่งมีการระบาดของโรคโควิด 19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอส.ยังได้นำข้าวสาร แอลกอฮอล์ และเฟซซิลด์ ไปมอบให้ผู้ป่วยราย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0 2590 1311-2 0 2591 8612-3 <http://pr.moph.go.th>

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

fanmoph pr_moph healthmoph moph channel

